



Bức ảnh "Em bé Napalm"

Buổi giao lưu với Giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ trình diễn đàn Komungo nổi tiếng thế giới Jin Hi Kim diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/3/2017. Chương trình do tạp chí Văn hiến Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức.

Nghệ sĩ Jin Hi Kim sinh năm 1961 tại Hàn Quốc. Bà bắt đầu học đàn Komungo truyền thống từ năm 12 tuổi và nhanh chóng trở thành nghệ sĩ tên tuổi ở xứ Kim chi. Năm 1980, bà sang Mỹ định cư và tại đây, bà được học sáng tác trực tiếp với những nhạc sĩ hàng đầu nước Mỹ như John Cage, John Adams. Cùng cây đàn Komungo, bà đã có sự kết hợp độc đáo với âm nhạc phương Tây như nhạc giao hưởng, nhạc điện tử...

Đặc biệt, bà đã viết hợp xướng *Kim Phúc* lấy cảm hứng từ câu chuyện của "Em bé Napalm" Phan Thị Kim Phúc - nhân vật nổi tiếng trong bức ảnh đoạt giải Pulitzer của tác giả Nick Út. Nghệ sĩ Jin Hi Kim gặp chị Kim Phúc ở Mỹ trong một dịp "Em bé Napalm" nói chuyện về hòa bình. Bà chia sẻ, thực sự ám ảnh khi Kim Phúc cho xem tấm lưng đầy sẹo.

"Nhưng đi đâu tôi ấn tượng hơn cả là cô ấy nói cô đã tha thứ cho những người gây ra nỗi đau cho mình. Đi đâu đó làm tôi cảm động và tôi đã sáng tác một bản hợp xướng để dành tặng cô ấy", nghệ sĩ Jin Hi Kim cho biết.

*Kim Phúc* là một bản hợp xướng mang thông điệp hòa bình, nhân văn và nó đã được biểu diễn ở rất nhiều nơi trên đất nước Mỹ, đặc biệt là trong các dịp kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Nghệ sĩ Jin Hi Kim nói, quê hương Hàn Quốc của bà có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, không chỉ về văn hóa mà còn bởi cùng trải qua chiến tranh. Bởi thế, bà đồng cảm được với nỗi đau mà Kim Phúc và người dân Việt Nam đã phải chịu đựng.

Hiện nay, Kim Phúc sống ở Canada và vẫn giữ mối liên hệ thân tình với nghệ sĩ Jin Hi Kim.



Nghệ sĩ Jin Hi Kim (bìa phải) giao lưu với khán giả Hà Nội



Nghệ sĩ Jin Hi Kim trình diễn cùng nghệ sĩ Mai Tuyền Hoa và Khương Cường

Giáo sư, nghệ sĩ Jin Hi Kim đến Việt Nam theo chương trình "Chuyên gia Fulbright 2016". Tại Việt Nam, bà đã có nhiều buổi giao lưu, trò chuyện về âm nhạc và trải nghiệm nghệ thuật truyền thống Việt. Trong buổi giao lưu cùng Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, bà đã trình diễn đàn Komungo. Đặc biệt, bà đã có phần kết hợp thú vị, độc đáo với 2 nghệ sĩ Khương Cường, Mai Tuyền Hoa của nhóm Xâm Hà Thành trong tiết mục *Giăng sáng vườn chè*.

Xem nghệ sĩ Jin Hi Kim cùng nhóm Xâm Hà Thành trình diễn "Giăng sáng vườn chè":

